

BÁO CÁO

UBND HUYỆN TRIỀU PHÔNG		Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách	
C.V. VÀN	Số: 3188	hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	
ĐẾN	Ngày 03 tháng 7 năm 2020		
	Chuyên: 11		

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại 10 huyện thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả công tác triển khai, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Công tác triển khai, tuyên truyền

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cao. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và khu dân cư¹.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ cấp trên đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên và Nhân dân ở địa bàn khu dân cư; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phát huy vai trò của nhân dân trong việc phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng của người dân cũng như nhận thức và cách thức phòng tránh dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Quán triệt việc chấp hành đầy đủ, kịp thời, chính xác việc khai báo các thông tin đối với các trường hợp có liên quan; đấu tranh, lên án các hành vi thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, không thực hiện khai báo hoặc khai báo không đúng sự thật làm ảnh hưởng xấu đến quá trình phòng chống dịch. Đối với các huyện, các

¹ CV số 283/MTTQ-BTT ngày 12/3/2020 v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 09/4/2020 về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19

xã có vùng biên giới, lãnh thổ trên đất liền với nước bạn Lào, phối hợp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tuần tra, kiểm soát, giám sát, không để người dân qua lại khu vực đường mòn, lối mở trong thời gian có dịch.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết để đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19 đạt hiệu quả.

2. Kết quả vận động, tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để tiếp tục cùng để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm hãy tích cực tham gia ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19².

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19; phân công cán bộ phụ trách trong công tác thông tin, tuyên truyền, chia sẻ các nội dung liên quan đến phòng chống Covid-19 thông qua mạng Zalo, Facebook, Website của UBMTTQVN tỉnh...

Đến nay, đã tiếp nhận được 11.452 triệu đồng (*6.013 triệu đồng tiền mặt và các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm trị giá trên 5.439 triệu đồng*), trong đó: cấp tỉnh tiếp nhận 1.945 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá: 3.423 triệu đồng; cấp huyện tiếp nhận tiền mặt 4.068 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác trị giá: 2.016 triệu đồng.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

1. Công tác triển khai

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 18/4/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 về hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

² UBMTTQVN tỉnh đã ra lời kêu gọi số 295/MTTQ-BTT ngày 20/3/2020 về “phối hợp phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Covid-19, tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, UBMT cấp huyện thực hiện.

Ngày 11/05/2020, ban hành Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT về kiểm tra công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, thành lập 02 đoàn, do các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, mời đại diện các tổ chức thành viên, cơ quan, ban ngành có liên quan làm thành viên đảm bảo số lượng quy định, kiểm tra tại 10 huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trong thời gian từ ngày 01/6-16/6/2020.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã đã quán triệt, triển khai, xây dựng Kế hoạch giám sát và phân công các thành viên, trực tiếp giám sát việc thực hiện từ khâu lập danh sách đến chi trả hỗ trợ các đối tượng theo các nội dung hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát

Dưới sự hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự quan tâm của cấp ủy và sự vào cuộc của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ của Nhân dân các địa phương, Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và hướng dẫn của MTTQ cấp trên để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn được kiểm tra đều xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát theo Mục II, Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 18/4/2020; tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Covid-19 cùng cấp; thực hiện phân công nhiệm vụ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên và xây dựng nội dung kiểm tra giám sát cụ thể.

Nhóm đối tượng được chi hỗ trợ trong lần I (nhóm đối tượng thuộc nội dung 5,6,7 của Hướng dẫn 27/HD-MTTW-BTT) là những đối tượng đã có trong hệ thống, danh sách quản lý chặt chẽ, thực hiện chi trả hàng tháng của ngành LĐTB và XH cấp huyện, cấp xã nên việc tổ chức rà soát, giám sát thuận lợi và ít xảy ra sai sót.

Tại các xã, các thành viên tổ giám sát đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của người dân nên nhiều trường hợp sai sót đã kịp thời phản ánh và sửa đổi. Vì vậy, đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Một số khó khăn, vướng mắc

- Việc chi hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người cận nghèo thuận lợi, dễ rà soát vì đã có trong hệ thống, danh sách quản lý của các địa phương nhưng do thời gian rà soát, lập danh sách và chi hỗ trợ quá gấp nên vẫn còn tình trạng trùng lặp đối tượng, đối tượng chuyển khỏi nơi cư trú, đối tượng chết trước khi nhận hỗ trợ, đối tượng phát sinh do sinh trước thời điểm 31/12/2019 nhưng làm giấy khai sinh chậm³ ... diễn ra..

- Việc giám sát, kiểm tra được thực hiện mang tính thời điểm, thời gian kê khai, lập danh sách và chi trả hỗ trợ diễn ra nhanh, trong khi đó các đối tượng quy định tại Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg còn chung chung, địa bàn kiểm tra, giám sát rộng nên cơ sở còn lúng túng, ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp

- Việc xác định các đối tượng bị giảm sâu thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội còn khó khăn, nhất là các đối tượng làm nghề phi nông nghiệp.

- Sau quá trình kiểm tra thực tế ở các địa phương, có rất nhiều lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 15/QĐ-TTg như: thợ xây, thợ mộc, thợ hàn, sơn tít, cho thuê rạp cưới, âm thanh, bán hàng rong, thợ cắt tóc, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cụ thể, cố định; nhân viên dinh dưỡng trong các trường công lập, giáo viên hợp đồng trong các trường dân lập; thu gom rác, phế liệu, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống (tại tỉnh Quảng Trị, đã lập danh sách 25.684 đối tượng cần được hỗ trợ).

- Một số địa phương, nhất là các xã miền núi, vùng sâu vùng xa do nhận thức còn hạn chế nên việc thực hiện niêm yết công khai danh sách các đối tượng hưởng lợi tại trụ sở UBND xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn có thực hiện niêm yết nhưng chưa kịp thời. Đặc biệt ở 02 huyện miền núi, vấn đề hộ tịch, hộ khẩu, vấn đề rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều sai sót. Có địa phương chỉ đạo chưa sâu sát, để xảy ra tình trạng thu tiền các đối tượng được hỗ trợ sai mục đích⁴.

³ Theo báo cáo của các địa phương, có 24 người (15 đối tượng người có công, 09 người hộ cận nghèo) tự nguyện không nhận hỗ trợ với số tiền: 29.250.000 đồng.

Đến thời điểm kiểm tra, có 06 huyện dừng chi trả số tiền 417.250.000 đồng cho 516 đối tượng do trùng danh sách, chết trước thời điểm chi trả, chuyển khỏi nơi cư trú (đi tù, đi bộ đội, lấy vợ, chồng, xuất khẩu lao động v.v...), cụ thể: TX Quảng Trị: 22 trường hợp, số tiền 22.500.000 đồng; Huyện Cam Lộ: Có 156 trường hợp; Huyện Gio Linh: 103 trường hợp, số tiền: 96.750.000 đồng; Huyện Triệu Phong: 107 trường hợp số tiền 105.250.000 đồng; Huyện Vĩnh Linh: trùng 97 đối tượng, số tiền: 148.000.000 đồng; Huyện Hải Lăng: 31 đối tượng, số tiền 44.750.000đ.

⁴ xã Ba Nang huyện Đakrông có 3 thôn Ra lầy, Ra Poong, Sa Trầm thu tiền các đối tượng được hỗ trợ 18.200.000đ (của 102 hộ) sử dụng sai mục đích. Sau khi có thông tin, Sở Lao động, Thương binh và xã hội phối hợp với UBND huyện Đakrông đã tổ chức kiểm tra. Đến ngày 12/6/2020, UBND xã đã chỉ đạo 3 thôn xin lỗi người dân và hoàn lại số tiền thu sai quy định cho người dân. Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và xã hội đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát việc chi trả, đặc biệt là vùng dân

- Nguồn ngân sách của địa phương không chủ động do chủ yếu dựa vào phân bổ của cấp trên, trong khi đó ngân sách Trung ương chuyển về chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Một số biểu mẫu trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg chưa được hướng dẫn cách ghi như thông tin về “tình trạng việc làm” và “thu nhập hiện nay” nên cơ sở rất lúng túng, ảnh hưởng đến thẩm định, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ.

4. Đánh giá chung về việc thực hiện Nghị quyết 42 tại tỉnh Quảng Trị

- Nghị quyết 42-NQ/CP ra đời thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống, vì vậy được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Trị thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 137.711.250.000 đồng cho 139.220 đối tượng thuộc 04 nhóm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhìn chung, các đối tượng được hỗ trợ trong đợt này là những người đã có danh sách cụ thể, được xác lập trên cơ sở chi trả chế độ hàng tháng, có hồ sơ quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nên tất cả các đối tượng đảm bảo được thụ hưởng chính sách.

- Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đối thoại, triển khai, tổ chức rà soát, thống kê và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đầy đủ, công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo quy trình quy định dưới sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân khu dân cư được phát huy.

- MTTQ các cấp đã quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19 đảm bảo quy trình, nội dung và tiến độ thực hiện. Đã phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp một cách nhịp nhàng, linh hoạt, bám sát cơ sở, bám sát địa bàn, giám sát từ khâu lập danh sách đến niêm yết và thực hiện chi hỗ trợ đảm bảo quy định về nội dung, thời gian, tiến độ và phù hợp với thực tiễn.

III. Một số đề xuất, kiến nghị

1. Đối với UBND tỉnh

- Tỉnh đang có chủ trương rà soát các đối tượng ngoài Quyết định 15/2020/QĐ-TTg để hỗ trợ, vì vậy cần hướng dẫn kỹ việc rà soát danh sách, tránh trùng hợp sót, lọt đối tượng và đảm bảo tính thống nhất giữa các địa phương.

- Vừa qua, sau khi kiểm tra, giám sát và thực hiện việc chi hỗ trợ cho 04 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người

tộc thiểu số. Đến nay, theo báo cáo của huyện Hướng Hóa và Đakrông, ngoài xã Ba Nang thì không phát sinh chi sai mục đích.

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo đã phát sinh tình trạng sai sót trong vấn đề hộ tịch, hộ khẩu, vấn đề rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (*Người có tên trong sổ hộ khẩu, đang cư trú tại địa bàn nhưng không có tên trong sổ hộ nghèo, người không có tên trong hộ khẩu thì lại có tên trong sổ hộ nghèo, người đã chuyển đi khỏi địa phương nhiều năm nhưng vẫn có tên trong sổ hộ nghèo, người chết trước 31/12/2019 vẫn có tên trong sổ hộ nghèo...*) đề nghị UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, công tác quản lý nhân khẩu tại các địa phương.

- Qua việc kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh, bên cạnh các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên còn nợ đọng kinh phí BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động thì vẫn có một số chủ doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm đóng, chiếm dụng kinh phí BHXH, BHYT, BHTN hoặc không kê khai lao động làm việc trong doanh nghiệp (Như ở thành phố Đông Hà và các địa phương, trong đó thị xã Quảng Trị đã có 05 doanh nghiệp kê khai đối tượng bị ảnh hưởng đề nghị hỗ trợ, nhưng khi vận động thành lập tổ chức công đoàn, tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động thì trốn không tham gia, báo cáo họ có rất ít người lao động, mà chủ yếu là lao động thời vụ) nên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành BHXH phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này.

- Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất về phòng học, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố Đông Hà nhất là các trường ở vùng ven thành phố để tránh tình trạng nhiều bậc phụ huynh tìm mọi cách để con em được tham gia học tập tại các trường thuộc trung tâm thành phố (phường 1, phường 5) dẫn đến việc quá tải số lượng học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đồng thời hạn chế các hiện tượng tiêu cực khác như tách, nhập hộ khẩu, chạy trường, chạy lớp (*Có tình trạng gửi các cháu trong hộ khẩu của các gia đình người thân, quen ở các khu vực trung tâm để được đi học đúng tuyến khi đến tuổi đi học, trong đó có các cháu nằm trong danh sách các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng không cư trú tại địa phương, vì vậy khi xét hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid – 19 các địa phương giám sát, phát hiện đã đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ*).

- Tiếp tục thẩm định và có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo nhưng do sai sót trong quá trình rà soát, cấp sổ hộ nghèo, cận nghèo hoặc bỏ lọt đối tượng đến nay thông qua việc rà soát lập danh sách, giám sát việc chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid – 19 phát sinh của các địa phương, nhất là 02 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí, bổ sung kinh phí giám sát, phản biện xã hội năm 2020 cho MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp khi thực hiện các

hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

2. Đối với UBND, UBMTTQVN cấp huyện

- Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, thẩm tra, phân loại các nhóm đối tượng còn lại theo đúng hướng dẫn của ngành Sở Lao động, Thương binh và xã hội, đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của các đơn vị liên quan và người dân, nhằm không trùng lặp, bỏ sót đối tượng và phản ánh đúng thực trạng thiệt hại của đối tượng bị ảnh hưởng.

- Đề nghị UBMTTQVN cấp huyện tiếp tục thực hiện việc giám sát, kiểm tra Mặt trận cấp dưới về giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng còn lại, Hướng dân Mặt trận cấp xã ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tham gia giám sát trực tiếp vào việc chi hỗ trợ.

3. Đối với cấp xã

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân các địa phương hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của việc hỗ trợ theo NQ 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vận động người dân tích cực tham gia kê khai, thẩm tra, bình xét dân chủ, phản ánh các hiện tượng tiêu cực (nếu có) trong quá trình rà soát, lập danh sách.

- UBND cấp xã thực hiện niêm yết công khai tại UBND xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn từ 5- 10 ngày. Trực tiếp tổ chức đối thoại, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật lại danh sách các nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo quy định.

Trên đây là kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị..

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở LĐTB&XH;
- UBND, UBMT cấp huyện;
- Lưu: VT, DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn